

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Đỗ Thị Minh Quyên¹, Lê Thị Tú Trinh¹

Ngày nhận bài: 22/3/2021; Ngày phản biện thông qua: 09/6/2021; Ngày duyệt đăng: 30/7/2021

TÓM TẮT

Kế toán quản trị (KTQT) là một công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản trị điều hành và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tại tỉnh Bình Thuận việc tổ chức công tác KTQT ở doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn còn rất hạn chế. Bài báo góp phần bổ sung thêm khe hồng của các nghiên cứu trước bằng việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với nghiên cứu định tính, thông qua khảo sát các DNNVV và thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác giả xác định được năm nhân tố lần lượt có ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đó là mức độ cạnh tranh của thị trường, quy mô doanh nghiệp, trình độ nguồn nhân lực, nhận thức về KTQT của Ban Quản trị, đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có thể tổ chức hiệu quả công tác KTQT.

Từ khóa: Kế toán quản trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bình Thuận.

1. MỞ ĐẦU

Theo Luật kế toán Việt Nam số 88/2015/QH, KTQT được định nghĩa là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Theo các tác giả Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, A. Mark Young, KTQT là một quy trình cải tiến không ngừng việc hoạch định, thiết kế, đo lường hệ thống thông tin tài chính, thông tin phi tài chính hoạt động của doanh nghiệp để hướng dẫn, thúc đẩy hành động, hành vi quản trị và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tạo nên giá trị văn hóa kinh doanh cần thiết nhằm đạt được chiến lược, chiến thuật và mục tiêu doanh nghiệp. Nhìn chung, KTQT có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, thực hiện các chức năng như hoạch định, kiểm soát, đánh giá hiệu quả quản lý, ra quyết định, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp cho các nhà quản trị điều hành doanh nghiệp.

Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, các DNNVV chiếm đa số và giữ vai trò rất quan trọng. DNNVV chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể số lượng DNNVV là 3.230 doanh nghiệp trên tổng số 3.279 doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bình Thuận (Cục thống kê tỉnh Bình Thuận, 2017). Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay, các DNNVV tại tỉnh Bình Thuận đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc tổ chức công

tác KTQT tại các DNNVV tại tỉnh Bình Thuận còn rất hạn chế. Từ vấn đề trên, bài báo này tập trung nghiên cứu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc tổ chức công tác KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2.2. Nội dung nghiên cứu

Xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc tổ chức công tác KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đưa ra một số các khuyến nghị nhằm nâng cao việc tổ chức KTQT tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu

Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập từ các đề tài nghiên cứu trước có liên quan, các tạp chí, bài báo trong và ngoài nước, các số liệu thống kê về tình hình hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nguồn số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua việc gửi phiếu khảo sát trực tiếp và qua email đến các

¹Khoa Tài chính – Kế toán – Ngân hàng, Trường Đại học Phan Thiết;

Tác giả liên hệ: Đỗ Thị Minh Quyên; ĐT: 0383497726; Email: dothiminhquyenbt@gmail.com.